



PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HƯNG THỊNH

Chỉ còn **280k** **“SỐ CÔNG HIẾN KHÔNG THỂ ĐO LƯỢNG”**

Hà Nội

Từ lâu địa chỉ phòng khám đa khoa Hưng Thịnh đã trở thành một cơ sở khám chữa bệnh uy tín tại Hà Nội được rất nhiều người bệnh tin tưởng và chia sẻ trên các diễn đàn về sức khỏe. Phòng khám Hưng Thịnh luôn nhận được nhiều sự đánh giá cao từ phía các chuyên gia và bệnh nhân về chất lượng dịch, dịch vụ khám chữa bệnh. Tại bệnh viện đa khoa Hưng Thịnh này chuyên điều trị các bệnh phụ khoa, khám chữa nam khoa, xét nghiệm và khám bệnh xã hội,..., khẳng định được tên tuổi, là địa chỉ khám - chữa bệnh an toàn, uy tín, chất lượng tại Hà Nội hiện nay.

Thông tin liên hệ tư vấn và đăng ký khám bệnh tại Phòng khám đa khoa Hưng Thịnh

Vị trí số 380 Xã Đàn – Đống Đa - Nam Đồng – Hà Nội

Phòng khám làm việc từ 8h00 – 21h00 (tất cả các ngày trong tuần)

Tư vấn nhanh với bác sĩ

Tư vấn bệnh (từ 6h30 đến 23h30 tất cả các ngày trong tuần)

Ưu đãi gói khám phụ khoa với 9 hạng mục chỉ với 280k

Ưu đãi gói nam khoa với 9 hạng mục chỉ với 280k

Ưu đãi khám sinh lý 260k

Ưu đãi soi trĩ chỉ 60k

Gói kiểm tra thai sớm 250k VÀ GIẢM 30% chi phí phá thai

Fanpage: <https://m.me/phongkhamdakhoahungthinh380XaDanHN>

Phòng khám đa khoa Hưng Thịnh ra đời phục vụ nhu cầu thăm khám chữa các bệnh về phụ khoa - nam khoa, là địa chỉ tin cậy được mọi người lựa chọn.

Đến với phòng khám đa khoa Hưng Thịnh bạn sẽ nhận được những lợi ích như:

Mọi thắc mắc của bệnh nhân sẽ được phòng khám giải quyết thắc mắc đầy đủ một cách nhanh chóng, hoàn toàn miễn phí.

Mọi thông tin cá nhân và hồ sơ bệnh án sẽ được Hưng Thịnh bảo mật tuyệt đối.

Được cung cấp đầy đủ về tình trạng bệnh lý, và tư vấn phác đồ điều trị cụ thể.

Không phân biệt dân tộc, độ tuổi hay giới tính, mọi thứ đều bình đẳng.

Nắm rõ mọi khoản chi phí điều trị, bác sĩ sẽ thông báo và giải thích mọi khoản chi phí nếu có phát sinh trước khi tiến hành thực hiện điều trị.

Bệnh nhân có quyền chủ động trong việc lựa chọn hoặc từ chối điều trị tại phòng khám.

Được chăm sóc và tư vấn cụ thể nhằm đảm bảo cho bệnh nhân hồi phục sau thời gian điều trị bệnh.

Bệnh nhân sẽ được bảo mật thông tin cá nhân, tất cả sẽ được phòng khám bảo mật tuyệt đối.

Những lĩnh vực khám chữa bệnh tại phòng khám đa khoa Hưng Thịnh

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, phòng khám đa khoa Hưng Thịnh có rất nhiều chuyên khoa khác nhau để phủ vụ đầy đủ cho những người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị các bệnh lý khác nhau, cụ thể như:

Khám phụ khoa ở phòng khám phụ khoa Hưng Thịnh

Phòng khám hiện tại đang thực hiện thăm khám, chữa các bệnh lý phụ khoa như:

Viêm âm đạo, viêm cổ tử cung, viêm phần phụ, viêm buồng trứng,..

Các bệnh về kinh nguyệt như: Kinh nguyệt không đều, rong kinh, rối loạn kinh nguyệt,..

Khám chữa bệnh vô sinh hiếm muộn.

Các bệnh về hậu môn trực tràng như: Trĩ, rò hậu môn, nứt kẽ hậu môn, apxe, polyp.

Nạo, phá thai: Hút thai an toàn, phá thai, bảo vệ sức khỏe sinh sản cho chị em.

Khám nam khoa ở phòng khám nam khoa Hưng Thịnh

Phòng khám đa khoa Hưng Thịnh đều là những bác sĩ có tay nghề cao, luôn cố gắng nỗ lực trong việc thăm khám, điều trị các bệnh lý nam khoa như:

Bệnh về bao quy đầu: Nghẹt bao quy đầu, viêm bao quy đầu, dài bao quy đầu, hẹp,

Các bệnh về tuyến tiền liệt: Viêm tuyến tiền liệt, phì đại tuyến tiền liệt.

Bệnh rối loạn chức năng tình dục: Liệt dương, xuất tinh sớm, yếu sinh lý, suy giảm ham muốn tình dục.

Các bệnh về tinh hoàn: Như đau tinh hoàn, viêm tinh hoàn, giãn tĩnh mạch thừng tinh.

Bệnh về đường tiết niệu: Viêm đường tiết niệu, viêm bàng quang,..

Quy trình khám bệnh tại phòng khám Hưng Thịnh

Khi đến với phòng khám đa khoa Hưng Thịnh bệnh nhân sẽ được hướng dẫn chi tiết quy trình khám chữa bệnh thông minh, nhanh gọn tiết kiệm tối đa thời gian.

Dưới đây là quy trình thăm khám tại phòng khám đa khoa Hưng Thịnh bao gồm đầy đủ các bước như sau:

Bước 1: Bệnh nhân đăng ký lịch khám bằng việc gọi qua số hotline hoặc nhấp vào khung chat trực tuyến để được các chuyên viên tư vấn hỗ trợ đặt lịch.

Bước 2: Đến khám theo lịch hẹn đăng ký, sau khi đăng ký thủ tục xong bệnh nhân sẽ được đưa vào phòng khám.

Bước 3: Bác sĩ tiến hành chẩn đoán bệnh, kiểm tra và thực hiện các xét nghiệm cần thiết như: Máu, nước tiểu, dịch

niệu đạo,..., để giúp quá trình chuẩn đoán bệnh hiệu quả.

Bước 4: Bệnh nhân sau khi khám xong sẽ được hướng dẫn xuống đóng tiền viện phí để làm các xét nghiệm theo chỉ định của bác sĩ.

Bước 5: Sau khi có kết quả, bác sĩ sẽ đưa ra kết luận về tình trạng bệnh của bệnh nhân và đưa ra phương pháp điều trị thích hợp.

Bước 6: Đến tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ.

Chất lượng phòng khám đa khoa Hưng Thịnh

Về mặt pháp lý

Phòng khám đa khoa Hưng Thịnh được cấp giấy phép cùng với chính thức đi vào hoạt động về chuyển thăm khám và điều trị các bệnh về hậu môn, trực tràng, sức khỏe nam giới, khám chữa phụ khoa,.. Tất cả đều được cấp giấy phép thực hiện theo tiêu chuẩn của sở Y tế, tạo sự tin nhiệm cũng như thực hiện thăm khám, điều trị bệnh ở đây.

Vị trí ngay trung tâm thành phố

Phòng khám đa khoa Hưng Thịnh tọa lạc tại số 380 Xã Đàn, đây là một tuyến phố ngay trung tâm Hà Nội. Vị trí đắc địa trên tuyến đường giao thông huyết mạch, có thể đi lại dễ dàng và thuận lợi, bệnh nhân có thể lựa chọn phương tiện giao thông di chuyển đến phòng khám bằng: Xe buýt, xe máy, ô tô, taxi,..., người bệnh có thể tìm được phòng khám vô cùng đơn giản và dễ dàng.

Để đạt được những tiêu chuẩn đo, phòng khám đa khoa Hưng Thịnh không ngừng nỗ lực phát triển và đầu tư phát triển về cơ sở vật chất, cơ sở y tế, hệ thống bác sĩ chuyên khoa, luôn nỗ lực tạo dựng sự uy tín, chất lượng trong quá trình điều trị bệnh. Phòng khám Hưng Thịnh hoàn toàn là địa chỉ khám chữa bệnh mang lại kết quả chữa bệnh tốt.

Với thông tin bài viết chia sẻ trên, mong rằng các bạn có thể hiểu rõ hơn về phòng khám đa khoa Hưng Thịnh và có thể tin tưởng lựa chọn địa chỉ là nơi chăm sóc sức khỏe tin cậy cho bản thân, và người thân gia đình. Nếu bạn có vấn đề cần được giải đáp hoặc nhu cầu thăm khám, bạn có thể nhấp vào khung chat miễn phí dưới đây để được các chuyên viên tư vấn hỗ trợ thêm nhé.

Đội ngũ y bác sĩ giỏi

Phòng khám đa khoa Hưng Thịnh có đội ngũ bác sĩ giỏi, giàu kinh nghiệm, từng có quá trình công tác và làm việc tại những bệnh viện lớn về lĩnh vực thăm khám và điều trị bệnh.

Bên cạnh đó, những bác sĩ ở đây không chỉ giỏi mà còn là những người rất tâm lý, tận tâm với bệnh nhân. Các bác sĩ luôn sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn, giải đáp đầy đủ tất cả những thắc mắc của bệnh nhân.

Có thể kể đến những bác sĩ nổi tiếng đang làm việc tại phòng khám Hưng Thịnh như:

Bác sĩ Lê Văn Điển:

Từng tốt nghiệp chuyên ngành bác sĩ tại Đại Học y Hà Nội. Đây là cái nôi đào tạo nên nhiều thế hệ bác sĩ ưu tú, có tài, có đức trong nghề. Ngoài đi sâu vào học tập và nghiên cứu chuyên khoa Ngoại-Sản, bác sĩ Điển còn có chuyên môn cao về chuyên khoa da liễu. Đối với bác sĩ Điển, được cống hiến hết mình cho y học là tự hào, vinh dự trong cuộc đời bác.

Bác sĩ chuyên khoa I Trần Thị Thành:

Bác sĩ Thành nguyên là bác sĩ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương với bề dày hơn 40 năm kinh nghiệm trong thăm khám và điều trị các bệnh phụ khoa ở phụ nữ.

Bác sĩ Nguyễn Lương Xu:

Bác sĩ Xu là một trong những bác sĩ giỏi chuyên môn với hơn 40 năm công tác ở những bệnh viện lớn trong nước và đã từng đảm nhiệm vai trò là giám đốc bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh.

Bác sĩ Bùi Văn Dũng:

là một trong những bác sĩ chẩn đoán giỏi. Với phương châm “ Tất cả vì lợi ích của bệnh nhân, trách nhiệm của tôi là bảo vệ sức khỏe của bạn “. Chính vì vậy bác sĩ luôn phấn đấu không ngừng bồi dưỡng, trau dồi thêm kiến thức chuyên sâu nghề nghiệp để việc thăm khám và điều trị được diễn ra suôn sẻ, chính xác và đạt hiệu quả cao nhất. Bác sĩ vẫn thường xuyên tham gia hội thảo, hội nghị khoa học về nam học, y học giới tính ở trong và ngoài nước để tích lũy thêm những kiến thức, phương pháp chữa bệnh hiện đại

Bác sĩ Lương Thị Phương Nam:

là bác sĩ giỏi về chuyên môn và nhiệt tình trong công tác điều trị cho bệnh nhân. Trải qua hơn 25 năm công tác trong ngành y bác sĩ đã thăm khám và chữa trị cho nhiều bệnh nhân mắc các bệnh phụ khoa. Với phương châm làm việc có tâm với nghề có tín với người bệnh, bác sĩ Lương Thị Phương Nam đã trở thành người thầy thuốc mẫu mực, tâm huyết.

Hiện nay, bác sĩ đang phụ trách chuyên khoa nội tổng hợp tại phòng khám đa khoa Hưng Thịnh, việc bác sĩ nhận lời mời làm việc tại phòng khám đa khoa Hưng Thịnh là sự vinh hạnh với phòng khám và cũng là sự may mắn đối với người bệnh.

Cơ sở vật chất khang trang, thiết bị vật tư y tế hiện đại

Phòng khám đa khoa tư nhân Hưng Thịnh được xây dựng theo mô hình cao cấp, được phân chia đầy đủ các phòng ban khác nhau như: Phòng chờ, phòng xét nghiệm, phòng khám siêu âm, phòng thực hiện thủ thuật,... để phục vụ cho quá trình khám, chữa bệnh cho bệnh nhân mang lại kết quả điều trị thăm khám và điều trị tốt.

Không chỉ có môi trường thăm khám rộng rãi, thoải mái mà phòng khám đa khoa tư nhân Hưng Thịnh còn đầu tư nhiều loại máy móc, thiết bị khác nhau được nhập khẩu từ những nước có nền y học phát triển như: . Được vô trùng cẩn thận đạt tiêu chuẩn quốc tế, có thể ngăn chặn vi khuẩn sinh ra trong và sau quá trình thực hiện tiểu phẫu.

Các phương pháp điều trị tiên tiến

Các phương pháp thăm khám và điều trị có ở phòng khám đều là những phương pháp được áp dụng những kỹ thuật hiện đại, chuyên sâu có kết quả cao. Do đó, người bệnh hoàn toàn có thể yên tâm khi đến thăm khám điều trị bệnh tại đây.

Một số phương pháp đang được áp dụng tại phòng khám có thể kể đến như:

- Công nghệ chẩn đoán chính xác bằng kiểm tra thần kinh BIO.
- Công nghệ dao LEEP bằng việc sử dụng sóng tăng cao điều trị bệnh tử cung.
- Sử dụng phương pháp HCPT và phương pháp PPH điều trị các bệnh hậu môn trực tràng.
- Liệu pháp quang động ALA – PDT chuyên điều trị bệnh sùi mào gà.
- Công nghệ Ozone, và liệu pháp sóng điện từ CRS điều trị các bệnh viêm nhiễm phụ khoa.
- Kỹ thuật hiện đại bức xạ nhiệt DHA điều trị bệnh lậu.

Chất lượng dịch vụ tốt

Về chất lượng dịch vụ tại phòng khám Hưng Thịnh luôn được đánh giá cao, có thể kể đến như:

Dịch vụ chăm sóc bệnh nhân: Tất cả bệnh nhân đến thăm khám và điều trị bệnh tại đây sẽ nhận được hỗ trợ, chăm sóc tận tình chu đáo từ phía đội ngũ nhân viên bác sĩ tại phòng khám.

Về thủ tục thăm khám: Bệnh nhân đến với phòng khám sẽ được đội ngũ chuyên viên y tế hướng dẫn chi tiết, rõ ràng cách làm các thủ tục thăm khám nhanh chóng, không tốn nhiều thời gian.

Đặt lịch khám: Đối những bệnh nhân ở xa, không có nhiều thời gian có thể đặt lịch khám qua hệ thống tư vấn trực tuyến của phòng khám, cực kỳ thuận tiện.

Hệ thống tư vấn online miễn phí: Hiện phòng khám đa khoa Hưng Thịnh đang thực hiện tư vấn sức khỏe trực tuyến miễn phí cho bệnh nhân. Mọi thắc mắc sẽ được đội ngũ chuyên gia tư vấn đầy đủ, cụ thể một cách nhanh chóng.

Thời gian làm việc linh hoạt, thoải mái

Phòng khám đa khoa Hưng Thịnh có thời gian làm việc từ 8h00 – 20h00 hằng ngày, kể cả các ngày lễ, tết. Với thời gian làm việc ngoài giờ hành chính vô cùng thoải mái. Do đó, bạn hoàn toàn có thể yên tâm lựa chọn giờ khám phù hợp với thời gian của mình mà không ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống hằng ngày.

Bảo mật thông tin người bệnh

Tại phòng khám đa khoa Hưng Thịnh quyền riêng tư của bệnh nhân luôn đặt lên hàng đầu. Là một phòng khám chuyên điều trị các bệnh xã hội, bệnh phụ khoa, bệnh nam khoa,.. Đây là những bệnh vô cùng nhạy cảm, bởi vậy những thông tin bệnh nhân sẽ được chúng tôi bảo mật đầy đủ trên hệ thống máy tính. Cam kết không để lộ thông tin bệnh nhân dưới mọi hình thức, bạn hoàn toàn có thể yên tâm và tin tưởng khi đến thăm khám, điều trị bệnh tại đây.

Chi phí khám chữa bệnh công khai rõ ràng, ưu đãi hấp dẫn

Đối với bệnh viện đa khoa Hưng Thịnh, người bệnh hoàn toàn có thể yên tâm về mức chi phí thăm khám và điều trị. Các mức chi phí tại đây đều được niêm yết công khai rõ ràng, cụ thể. Các bác sĩ tại phòng khám đa khoa Hưng Thịnh luôn đưa ra phương pháp điều trị vừa tiết kiệm, vừa hiệu quả để giúp bệnh nhân có mức chi phí điều trị phù hợp với điều kiện kinh tế của bệnh nhân.

Hiện tại, nhằm tri ân khách hàng và giúp bệnh nhân tiết kiệm chi phí tại phòng khám đa khoa Hưng Thịnh đang diễn ra chương trình ưu đãi hấp dẫn với 2 hạng mục như:

Gói khám sức khỏe tổng quát chỉ còn 280.000 đồng.

Giảm thêm 30% chi phí thực hiện tiểu phẫu chữa bệnh.

Review, nhận xét, đánh giá của bệnh nhân đã đến thăm khám tại Hưng Thịnh

Anh T.P.L (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ

"Tôi có biểu hiện của bệnh trĩ nhưng vì ngại đi khám nên đã tự mua thuốc về uống, nhưng thấy mãi không đỡ. Về sau đó có lên mạng tìm hiểu thì biết được về phòng khám Hưng Thịnh nên tôi đến khám thử. Các y bác sĩ đều tận tình, nhẹ nhàng, kiểm tra nhanh chóng và điều trị cắt trĩ cho tôi bằng phương pháp HCPT, đến bây giờ thì khỏi rồi. Nếu mà tôi biết đến phòng khám và đi khám sớm hơn thì đã không bị đau nhức khó chịu trong thời gian dài như thế."

Chị Vân (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết

"Minh đánh giá cao phòng khám phụ khoa Hưng Thịnh nhờ bác sĩ có chuyên môn tốt, tư vấn nhiệt tình, khám cẩn thận và theo đúng các quy định an toàn y tế. Phòng khám rộng, sạch sẽ thoáng mát, ai đã đặt lịch hẹn trước rồi thì đến nơi đưa mã khám là được vào gặp bác sĩ luôn chứ không phải chờ quá lâu. Lần sau đến thời điểm khám phụ khoa định kỳ thì mình cứ tới đây để bác sĩ kiểm tra cho nhanh."

Anh Lê Văn H (35 tuổi - Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ rằng

"Vì công việc là nhân viên văn phòng nên anh phải ngồi liên tục trong khoảng thời gian 10-12 tiếng một ngày. Gần đây anh đã phát hiện những triệu chứng lạ như ngứa ngáy, sưng tấy hậu môn, đi đại tiện đau đớn và có máu trong phân. Anh được giới thiệu đến phòng khám Hưng Thịnh vào hôm kia và ấn tượng với cơ sở vật chất khang trang và phòng khám rộng rãi, sạch sẽ. Các y bác sĩ hướng dẫn anh một cách chu đáo và nhiệt tình. Sau khi khám và được chẩn đoán mắc bệnh trĩ nội, anh quyết định được điều trị bằng phương pháp HPCT tại phòng khám. Kết quả điều trị rất tốt và anh đã hồi phục hoàn toàn chỉ trong một tháng."

Bệnh nhân V.N.T (Vĩnh Phúc)

"Em từng cắt bao quy đầu ở phòng khám đa khoa Hưng Thịnh 380 Xã Đàn. Mới đầu em rất lo lắng vì sợ đau và khó lành, nhưng sau khi làm tiểu phẫu bằng phương pháp xâm lấn tối thiểu thì cũng không bị đau nhiều, chỉ hơi nhức nhẹ trong 1, 2 ngày đầu tiên, khoảng 1 tuần là vết thương lành lại. Em có đăng ký trước với bác sĩ thì được giảm 30% phí tiểu phẫu. Phòng khám này làm việc cả buổi tối và cuối tuần nên đi khám cũng tiện hơn hẳn."

Anh Hoàng Nguyên Vũ (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết

"Tôi bị Bệnh phì đại tuyến tiền liệt cũng đã một thời gian. Ban đầu, vì e ngại và cũng bởi công việc khá bận rộn nên tôi chỉ tới bệnh viện được vài lần rồi thôi. Gần đây bệnh có dấu hiệu nặng hơn, đau và rất khó chịu Thấy vậy, bạn tôi có giới thiệu tới phòng khám đa khoa Hưng Thịnh khám vào buổi chiều chủ nhật. Mới hơn 1 tháng điều trị mà tình trạng bệnh của tôi đã thuyên giảm đi rất nhiều, các bác sĩ cũng nhận định bệnh sẽ khỏi trong thời gian tới. Tôi thật sự rất vui, đây đúng là một địa chỉ khám chữa bệnh uy tín của gia đình tôi sau này".

Chị Phạm Thu (37 tuổi - Hòa Bình) chia sẻ thêm

"Hai vợ chồng tôi lấy nhau đã hơn 10 năm nay nhưng chưa có con. Chúng tôi cũng đã đi chạy chữa khắp nơi từ nam ra bắc nhưng vẫn chưa có tin vui. Đang cảm thấy chán nản thì thấy thông tin của phòng khám đa khoa Hưng Thịnh chuyên điều trị vô sinh hiếm muộn. Vậy là, hai vợ chồng quyết định đến kiểm tra thử. Thật bất ngờ, tôi đã có thai

được hơn 2 tháng nay. Lúc biết tin hai vợ chồng chỉ biết ôm nhau khóc vì quá hạnh phúc. Cảm ơn bác sĩ phòng khám đa khoa Hưng Thịnh, đây đúng là địa chỉ khám chữa bệnh uy tín, chất lượng tại Hà Nội”.

Bạn Hoàng Khôi (21 tuổi, Nam Định) cho biết

“Em bị đau ở đầu dương vật 2 tuần nay, mỗi lần đi tiểu đều thấy buốt. Mặc dù rất lo lắng nhưng vì e ngại khám ở vùng nhạy cảm mà em cứ chần chừ đi khám. Thế nhưng, khi được anh trai dẫn đến khám tại Hưng Thịnh, cảm giác xấu hổ, lo lắng trong em đã không còn. Sự thân thiện, gần gũi của bác sĩ khiến em cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, dễ dàng chia sẻ, trao đổi với bác sĩ về bệnh. Sau khi được kiểm tra, kết luận bị viêm bao quy đầu, bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ phần da thừa này cho em. Bây giờ không những khỏi bệnh mà em còn biết cách chăm sóc cơ quan sinh dục một cách khoa học, tránh được nguy cơ mắc các bệnh nam khoa. Rất cảm ơn bác sĩ tại phòng khám đa khoa Hưng Thịnh”.

Anh Đinh H. L. (35 Tuổi - Ba Vì) cũng có chia sẻ

"Sau khi tham gia một liên hoan và có quan hệ tình dục không an toàn, anh phát hiện ra những triệu chứng bất thường ở vùng kín. Anh đã được chẩn đoán mắc bệnh lậu và được khám và điều trị tại phòng khám nam khoa Hưng Thịnh. Anh rất hài lòng với chất lượng dịch vụ tại phòng khám, đặc biệt là sự chuyên nghiệp và tận tâm của các y bác sĩ. Anh hoàn toàn khỏi bệnh chỉ trong một thời gian ngắn sau khi điều trị. Anh rất cảm kích và xin cảm ơn toàn thể đội ngũ y bác sĩ của phòng khám Hưng Thịnh."

Chị H, 28 tuổi, Hà Nội

"Tôi gặp vấn đề về phụ khoa sau khi sinh và đã đến phòng khám phụ khoa Hưng Thịnh. Bác sĩ ở đây đã rất tận tâm và giúp tôi điều trị triệt để các triệu chứng bệnh. Dịch vụ tại đây cũng rất tốt."

Bài viết được tổng hợp từ các nguồn:

<https://dakhoatunhanhanoi.neocities.org/>

<https://dakhoatunhanhanoi.glitch.me>

<http://www.geocities.ws/dakhoahungthinh/>

<https://phongkhamdakhoatunhan.webflow.io/posts/review-phong-kham-da-khoa-hung-thinh-380-xa-da-ha-noi-toan-tap>

<https://www.reddit.com>

<https://www.linkedin.com>

Được quản lý bởi:

Bộ y Tế

Sở Y tế

Thông tin liên hệ



Bản quyền thuộc về phòng khám đa khoa Hưng Thịnh



Hotline



Chat



Messenger



Zalo